

THÔNG BÁO

Phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã xảy ra vụ việc đối tượng mạo danh nhân viên chi cục thuế gọi điện cho chủ doanh nghiệp yêu cầu truy cập vào trang web "d.gdtgov.cfd" tải, cài đặt ứng dụng giả mạo có tên "TỔNG CỤC THUẾ". Ứng dụng này truy cập vào các dữ liệu cá nhân, điều khiển điện thoại từ xa, truy cập vào ứng dụng ngân hàng, chuyển khoản tiền trong tài khoản ngân hàng đến tài khoản khác mà chủ tài khoản không hề hay biết.

Phương thức thủ đoạn :

Đối tượng giả danh nhân viên chi cục thuế gọi điện thoại đến chủ doanh nghiệp hướng dẫn cài đặt ứng dụng "TỔNG CỤC THUẾ" trên điện thoại di động của chủ doanh nghiệp để kê khai thuế kinh doanh. Sau đó hướng dẫn truy cập vào trang web "d.gdtgov.cfd", tải ứng dụng "TỔNG CỤC THUẾ", để hướng dẫn cài đặt. Khi cài đặt ứng dụng, người bị hại không đọc kỹ nên đã cấp quyền cho ứng dụng truy cập vào dữ cá nhân, tin nhắn, hình ảnh, màn hình, cho phép ứng dụng điều khiển điện thoại từ xa. Sau khi cài đặt, ứng dụng này chạy ngầm, sao chép dữ liệu trên điện thoại của người bị hại, sao chép mật khẩu đăng nhập ứng dụng ngân hàng nhưng người bị hại không hề hay biết.

Sau đó, đối tượng sử dụng ứng dụng trên điều khiển từ xa điện thoại của người bị hại truy cập trái phép vào ứng dụng tài khoản ngân hàng đã cài đặt sẵn trên điện thoại để thực hiện giao dịch chuyển khoản tiền trong tài khoản ngân hàng của người bị hại đến tài khoản của chúng để chiếm đoạt hết số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đây là thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt thông tin cá nhân. Để phục vụ cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Công an phường Trần Quang Diệu thông báo đến nhân dân, hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp... về phương thức thủ đoạn phạm tội lừa đảo trên không gian mạng để chủ động phòng tránh.

Khuyến cáo :

Không cài đặt các ứng dụng lạ trên điện thoại khi chưa có đủ kiến thức, hiểu biết, không cấp quyền cho ứng dụng truy cập vào các thông tin cá nhân như danh bạ, hình ảnh, màn hình, tin nhắn..../.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG



Phạm Ngọc Lâm